


บทที่ 5 
การเนนเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ 

 
 
 
ลักษณะสําคัญของภาษาอังกฤษคือ ภาษาอังกฤษมีการออกเสียงเนนหนักเบาที่เรียกวา 
stress  ซ่ึงการเนนหนักเบาในคํานี้จะเปนปญหาสําคัญอันหน่ึงสําหรับผูท่ีจะเปนครูสอน
ภาษาอังกฤษ เพราะถาออกเสียงเนนหนักผิดพยางคก็อาจจะเกิดความเขาใจผิดในคําหรือ
ประโยคนั้นไดงาย ๆ  ดังนั้น การลงเสียงเนนหนักเบาใหถูกตองจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งใน
การสื่อความหมายในภาษาอังกฤษ 
 
การเนนเสียงในภาษาอังกฤษ 

ระดับเสียงเนนหนัก (Stress) ในภาษาอังกฤษจะแบงเปน 4 ระดับคือ  
 1.  ระดับเสียงเนนหนักท่ีสุด (Primary Stress) ใชเคร่ืองหมาย ( , ) หนาพยางคท่ี
ลงเสียงหนักท่ีสุดในคําน้ัน มีท่ีสังเกตคือ เสียงดังท่ีสุดและเสียง pitch สูงจะเกิดในคําเด่ียว
ทุกคร้ัง เชน cálender  
 2.  ระดับเสียงรอง (Secondary Stress) ใชเคร่ืองหมาย ( ^ ) เหนือพยางคท่ีลง
เสียงรอง เชน êducátion พยางคแรกจะได secondary stress แตพยางคท่ีสามจะได 
primary stress 
 3.  ระดับเสียงเบาปานกลาง (Teritiary Stress) ใชเคร่ืองหมาย ( ` ) เหนือพยางค 
ระดับเสียงน้ีจะเกิดรวมกับ primary stress ในคําเด่ียว ๆ ท่ีมีหลายพยางค เชน fÓotbàll 
 4.  ระดับเสียงเบาท่ีสุด (Weak Stress) ใชเคร่ืองหมาย ( ˇ ) เหนือพยางค หรือไม
ใสเคร่ืองหมายใด ๆ เลย โดยถือวาพยางคท่ีไมมีเคร่ืองหมายกํากับคือ การไมลงเสียงหนัก 
(unstress) เชน ŕhythm (พยางคท่ีสองเปนเสียงเบา) 
 นอกจากน้ี เสียงเนนหนัก (stress) ยังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. เสียงเนนหนักในคํา (Word Stress) 
2. เสียงเนนหนักในประโยค (Sentence Stress) 

1.  เสียงเนนหนักในคํา (Word Stress) 
 เสียงเนนหนักในคํา คือ การเนนเสียงหนักในพยางคหน่ึงของคําโดยท่ีผูพูดจะออก
เสียงพยางคน้ันดังกวาพยางคอื่น ๆ ในคําเดียวกัน เชน páper, contínue เปนตน คําใน
ภาษาอังกฤษทุกคําจะมีพยางคหน่ึงเทาน้ันที่ไดรับเสียงหนักเสมอ ผูเรียนจึงจําเปนที่
จะตองเรียนรูถึงการออกเสียงเนนหนักในแตละคําใหถูกตองเสียกอน 
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 หลักเกณฑสําหรับการลงเสียงเนนหนักในคํา (Word Stress) และในพยางค 
(Syllabic Stress) ท่ีพอจะสรุปไดมีดังน้ี 

1. การลงเสียงเนนหนักในคําท่ีมี 2 พยางคข้ึนไป 
ในคําสองพยางคข้ึนไปเสียงเนนหนักสุดจะไดแก primary stress เสียงที่

รองลงมาจะเปน secondary stress ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 คําที่มีเสียงเนนหนักสุดหรือ primary stress บนพยางคตนของคํา 

ไดแก 
คําสองพยางค คําสามพยางค คําส่ีพยางค 
húsband póssible críticism 
ańswer télephone spécialist 
prógram ánimal sécretary 
órange ínnocent  
súbject béautiful 

 คําที่มีเสียงเนนหนักสุดหรือ primary stress บนพยางคท่ีสองของคํา  
คําสองพยางค คําสามพยางค คําส่ีพยางค 
cashíer proféssor affírmative 
helló relátion philósopher 
prefér impórtant devélopment 
corréct eléven signíficant 
resígn phonetic 
 
 

2. การลงเสียงเนนหนักในคําประสม 
 คํานามประสม 

a. คํานามประสมระหวางคํานามกับคํานามเวลาออกเสียงจะเนนหนัก
ท่ีสุดท่ีสวนแรกหรือคํานามแรก เชน 

 téapot drúgstore bús station 
 fóotball hándbag bírthday cake 
 eárthquake hóusewife lánguage laboratory 

แตถาคํานามประสมที่ประกอบดวยคํานาม 3 คํา บางคร้ังจะ
เนนหนักท่ีคําท่ีสอง เชน 
 waste-páper-basket 



 ginger-béer-bottle 
หรืออาจจะมีการเนนเสียงลงบนคําท่ีหน่ึงท่ีสองก็ได เชน 
 hót wáter-bottle 

b. คํานามประสมระหวางคําคุณศัพทกับคํานาม เวลาออกเสียงจะ
เนนหนักท่ีสุดท่ีคําแรกคือท่ีคําคุณศัพท เชน 

 bláckbird hígh school 
 hótdog díning room 
c. คํานามประสมระหวางคํากริยากับคํานาม เวลาออกเสียงจะ

เนนหนักท่ีสุดท่ีคําแรก เชน 
 wálking stick wríting pad 
 líving room 

 คํากริยาประสม 
a. คํากริยาประสมระหวางคําบุพบทกับคํากริยา เวลาออกเสียงจะ

เนนหนักท่ีสุดท่ีคําหลัง เชน 
 understánd overlóok 
 overcóme undertáke 
b. คํากริยาประสมประเภทคํากริยาสองคํา (two-word-verbs) เวลา

ออกเสียงจะเนนหนักท่ีคําหลังคือท่ีคําวิเศษณหรือบุพบทน้ัน 
 call úp get ón watch óut 
 take óff put ón pick úp 
 give úp take óver look áfter 
c. คํากริยาประสมประเภทคํากริยาสามคํา (three-word-verbs) เวลา

ออกเสียงจะเนนหนักท่ีสวนประกอบสวนท่ีสอง เชน 
 run óut of get alóng with 
 catch úp with take cáre of 

 คําคุณศัพทประสม 
a. คําคุณศัพทประสมระหวางคําคุณศัพทกับคําคุณศัพท เวลาออก

เสียงจะเนนเสียงหนักท่ีคําคุณศัพทคําแรก เชน 
 cóld-blooded 
 bád-tempered  
b. คําคุณศัพทประสมระหวางคํานามกับคุณศัพท เวลาออกเสียงจะ

เนนเสียงหนักท่ีคํานาม 



 péach-coloured  
 คําประเภทอื่น ๆ 

a. คําที่ลงทายดวย –self หรือ –selves (reflexive pronouns) เวลา
ออกเสียงจะลงเสียงเนนหนักท่ีสวนหลังคือท่ี –self หรือ –selves 
เชน 

 mysélf himsélf 
 yoursélf oursélves 
b. คําที่ลงทายดวย –teen จะลงเสียงหนักท่ีสวนหลังคือคําวา –teen 

แตตรงกันขามกับคําวา –ty จะลงเสียงหนักท่ีสวนหนา 
 sixtéen síxty 
 seventéen séventy 
 eightéen eíghty 
c. คําสองพยางคท่ีเปนไดท้ังคํานามและคํากริยา ถาเปนคํานามลง

เสียงเนนหนักท่ีพยางคแรกของคํา ถาเปนคํากริยาลงเสียง
เนนหนักท่ีพยางคหลังของคํา 

 คํานาม คํากริยา 
 ábstract abstráct 
 cóntest contést 
 récord recórd 

  désert desért 
  prógress progréss 
  éxploit exploít 
  cónduct condúct 
  íncrease incréase 
  cónflict conflíct 
  dígest digést 

d. คําที่ลงทายดวย suffix ตอไปน้ี –tion, -sion, -ic, -ian, -tor, -ious, 
-ity, -ify, -itive, -ish จะเนนหนักท่ีพยางคหนา suffix น้ัน 

  -tion  -sion 
 informátion discússion 
 invéntion occásion 
 imaginátion comprehénsion 



     -ic   -ian 
  públic librárian 
  Pacífic comédian 
  ecónomic histórian 
            -tor  -ious 
  calculátor suspícious 
  diréctor tédious 
  radiátor superstítious 
     -ty   -ify 
  nobílity clássify 
  univérsity beáutify 
  possibílity persónify 
            -itive  -ish 
  pósitive estáblish 
  sénsitive accómplish 
  détective distínguish 

e. คําที่เติม prefix หนาคํา และเติม suffix ทายคํา เวลาออกเสียงจะ
เนนเสียงหนักท่ีพยางคเดิมของคําท่ียังไมไดเติม prefix หรือ suffix 
น้ัน 

  retúrn cléverness 
  unimpórtant abándonment 
  impóssible wónderful 
  kíndness qúickly 
  insíde wísdom 

f. คําที่มีต้ังแต 3 พยางคข้ึนไป ถาพยางคทายลงทายดวย –al, -ate, 
-ble, -lly, -lar, -ment, y เวลาออกเสียงจะเนนหนักท่ีพยางคท่ีสาม
นับจากพยางคทาย 

     -al    -ate 
 oríginal appréciate 
 práctical assóciate 

     -ble   -lly 
  póssible áctually 



  suítable náturally 
            -lar  -ment 
  fórmular góvernment 
  pópular mánagement 
     -y      
  photógraphy 
  moméntary  
 นอกจากน้ี จะยกตัวอยางที่ลงเสียงหนักตางกัน ซ่ึงจะทําใหมีความหมาย
ตางกันได 
 1.   green house = a house that is green 
  greenhouse = a grass structure used for growing plants. 
 2. black bird = any bird that is black. 
  blackbird = a particular kind of bird. 
 3.  white house = a house that is white in color. 
  White House = the residence of the President of the U.S. 
 4.  cheapskates = people that are stingy. 
  cheap skates = inexpensive skates. 
 5. longboat = a particular kind of boat. 
  long boat = any boat that is long. 
  
2.  เสียงเนนหนักในประโยคและจังหวะ (Sentence Stress and Rhythm) 
 การลงเสียงเนนหนักในประโยคก็เปนส่ิงจําเปนที่ผูพูดควรตองลงเสียงเนนหนักให
ถูกตอง เพราะจะมีความแตกตางกันไปคือ ในประโยคภาษาอังกฤษอาจจะมีการเนนเสียง
หนักในคําไดหลายแหง บางประโยคอาจมีการเนนถึง 3-4 แหง ซ่ึงข้ึนอยูกับความยาวของ
ประโยคและความหมายที่ผูพูดตองการใหเขาใจ สวนคําหรือพยางคท่ีไมเนนอาจจะมีการ
ออกเสียงเร็วและรวบมากขึ้น เสียงเนนหนักในประโยคนี้มักจะตกลงบนพยางคท่ีลงเสียง
เนนหนักตัวสุดทายของประโยค แตเสียงเนนหนักในประโยคก็อาจจะเลื่อนจากคําหน่ึงไป
อีกคําหน่ึงไดในประโยคนั้น และความหมายก็จะเปลี่ยนไปดวยในเวลาที่เสียงเนนหนัก
เปลี่ยนที่ไป ดังน้ัน จึงมีขอพึงระวังในการพูดภาษาอังกฤษใหถูกตองตามลักษณะภาษา 
ดังน้ี 

1.  การลงเสียงเนนหนักในประโยคตองลงใหถูกตอง มักจะลงเสียงหนักท่ีคํา
จําพวก content words ซ่ึงเปนคําประเภทที่มีความหมายในตัวเอง ไดแกพวกคํา nouns, 



verbs, adjectives, demonstratives or Interrogative สวนคําจําพวก function words ซ่ึง
เปนคําพวกไมคอยมีความหมาย หรือมีความหมายนอยจะลงเสียงเบา ไดแก พวก 
articles, prepositions, pronouns, conjunctions, auxiliary verbs และ relative pronouns 
เชน 
 He won it in the afternoon. 
 She can swim. 
 แตถาลงเสียงหนักท่ีคําประเภท function words ในประโยคนั้น ก็แสดงวา ผูพูด
ตองการใหผูฟงสนใจจุดน้ัน ๆ เชน 
 Bob got the first prize. (not you or Jim) 
 The teacher will give it to her. (not to him) 

2.  การออกเสียงพยางคท่ีไมลงเสียงเนนหนัก เรามักออกเสียงเบาหรือบางคร้ัง
ตัดเสียงพยัญชนะหนาหรือหลังออกตามความนิยมของเจาของภาษา ซ่ึงอันน้ีจะเปนปญหา
สําหรับคนไทยที่จะใหความสําคัญของคําแตละคําเทากันหมด 

I don’t like them. / ai don’t laik >m / 
คําที่โดยท่ัวไปจะไมลงเสียงเนนไดแก a, an, and, of, or, the และ to นอกจาก

คําพวกนี้ก็ยังมีคําประเภท function words อื่น ๆ อีก 
get an egg / gεt  әn  εg / 

both of you / bouθ әv yu / 
3.  ในการพูดประโยคยาว ๆ น้ัน เรามักจะหยุดเล็กนอยระหวางหวงความคิด 

(thought group) ก็เพื่อเหตุผลดังน้ี 
3.1  ชวยใหความหมายของส่ิงท่ีผูพูดตองการพูดเดนชัดข้ึน เชน 

When my husband comes home / I’ll tell him the truth. 
3.2  เพ่ือจะเนนขอความท่ีเราตองการส่ือความหมายเปนพิเศษ 
3.3  ถาเปนประโยคยาว ๆ เราหยุดเพื่อผอนลมหายใจกอนพูดตอไป เชน 

 His parents / come from America/ to see their new grandson. 
4.  การออกเสียงเช่ือมคําหรือพยางค (Linking) 

การออกเสียงเช่ือมคําหรือพยางค อาศัยความเขาใจในเร่ืองการแบงหวง
ความคิดเปนสําคัญ จะมีการทอดเสียงสุดทายของคําหนาใหตอเน่ืองกับเสียงแรกของคํา
ตอไป โดยเฉพาะเสียงแรกของคําตอไปที่เปนสระ เชน 

 one or two 
 bacon and eggs 

 



ระดับเสียงสูงตํ่าในภาษาอังกฤษ (Intonation) 
 สําหรับระดับเสียงสูงตํ่าในประโยคน้ัน เรียกวา Intonation ในภาษาอังกฤษจะไมมี
การใชเสียงสูงตํ่าในคําเหมือนภาษาไทย แตจะกลับปรากฏในระดับประโยค 
 ระดับเสียงสูงตํ่าในภาษาอังกฤษ มี 3 รูปแบบ คือ 

1. Rising-Falling Intonation  มีรูป /2 3 1/ คือเร่ิมดวยระดับ 2 และข้ึนเสียงไป
ระดับ 3 แลวจึงลดมาระดับ 1 
 Rising-Falling Intonation จะใชในประโยคประเภทตาง ๆ ตอไปน้ี 
 ประโยคบอกเลา (Simple Statement) 

 
 
 ประโยคคําส่ัง (Command) 

 
 
 
 ประโยคคําถามท่ีข้ึนตนดวย WH – question (Question Words) 

 
 

 ประโยคอุทาน แสดงอารมณผูพูด 



 
 

2. Rising Intonation  มีรูป /2 3 3/ คือจะเริ่มดวยระดับ 2 และเลื่อนข้ึนไประดับ 
3 แลวยังคงใชเสียงสูงจนจบประโยค 
 Rising Intonation  ใชในประโยคประเภทตาง ๆ ตอไปน้ี 
 ประโยคคําถามท่ีตอบดวย Yes, No 

 
 
 
 

 ใชกับประโยคคําถามเสริม (Tag questions หรือ Attached questions) เม่ือผูตอบ
ตองการขอมูลจากคําตอบ 

 
 

 ใชคําถามส้ัน ๆ เพ่ือแสดงวาเราสนใจในเรื่องท่ีเขากําลังพูด 

 
 

 ใชกับประโยคที่แนะนําตัวคนอื่นในการสนทนา รวมท้ังการทักทายผูท่ีไดรับการแนะนํา 



 
3. Rising และ Rising-Falling Intonation  ใชในประโยคประเภทตาง ๆ 

ตอไปน้ี 
 ใชกับคําท่ีเราตองการใหผูฟงสนใจเปนพิเศษ 

 
 

 ใชเม่ือกลาวถึงของประเภทเดียวกันและเชื่อมดวย “and” 

 
 ใชเม่ือเรียกช่ือบุคคลท่ีเรากําลังพูดดวย 

 
 

 ใชเม่ือตองการใหผูฟงเลือกอยางใดอยางหน่ึง 

 
 นอกจากน้ี ในประโยคที่ยาวและประกอบดวย 2 clause เราจะมีวิธีออกเสียงท่ีตาง
ไปดังน้ี 

1. ประโยคบอกเลาท่ีมีคําเช่ือม and, but, or จะมีระดับเสียงเปน /232 : 
231/ 



 
2. ประโยคที่เปนการทักทาย จะมีระดับเสียงเปน 232 และวลีท่ี 2 จะข้ึนไป

เปนระดับ 2 และเสียงสูงตอนทาย เชน 

 
 แตอาจออกเสียงตรงช่ือคนเปนระดับ 1 ก็ได เชน 

 
 ถาช่ือคนขึ้นกอน ก็จะเปนระดับเสียงอีกแบบ ดังนี้ 

 
3. ประโยคขอรอง จะมีระดับเสียง /232/ เชน 

 
 

4. ประโยคที่เช่ือมดวยคําวา before, if, because, since, when จะมีระดับ
เสียงเปน /232 : 231/ 

 



 การใชระดับเสียงสูงตํ่าผิดจะเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดในการส่ือ
ความหมายได 
 
 
 
การเวนวรรคตอน (Pause or Juncture) 
 Juncture คือการหยุด (Pause) หรือการเวนจังหวะในชวง ๆ หน่ึง ของคําพูด ใช
บอกใหทราบขอบเขตของคํา ของวลี และของประโยค มีลักษณะเปนการทอดเสียงในคํา 
วลี และประโยค 
 ในภาษาอังกฤษ Juncture แบงเปน 4 ชนิด คือ 

1. Plus Juncture ใชเคร่ืองหมาย (+) แสดงการเวนจังหวะการพูดในระหวางคํา
หรือวลี ในกรณีท่ีมีคําสองคําออกเสียงคลายกัน ถาเวนจังหวะไมดีจะกลายเปนวาคําทั้ง
สองน้ันออกเสียงเหมือนกัน เชน 
 a.   night rate  /nayt + reyt/ 
  natrate   /naytreyt/ 
 b. a. name   /ә neym/ 
  an aim   /әn + eym/ 

2. Single-Bar Juncture ใชเคร่ืองหมาย (/) แสดงการเวนจังหวะการพูดใน
ประโยค ถาประโยคน้ันมี primary stress หลายแหง ประโยคนั้นตองใช Single-Bar แสดง
ตําแหนงการเวนจังหวะการพูดดวย เชน 

a. Mr. William  Smith, / the manager, / won’t come today. 
b. Can you swim, / Mary ? 

3. Double-Bar Juncture ใชเคร่ืองหมาย (//) แสดงการเวนจังหวะการพูดท่ีจะ
เกิดระหวางคําตาง ๆ เพ่ือแสดงวายังไมจบ ผูฟงตองฟงตอ เชน 

a. He wants to buy some oranges // apples // and bananas. 
b. There are some pancakes left- // one // two // three. 
นอกจากน้ีถาเปนประโยคคําถามประเภท Yes or No ก็จะแสดงการเวน

จังหวะไดโดยใชเคร่ืองหมาย Double-Bar Juncture (//) ได เชน 
a. Do you know him ? // 
b. Will you go with me ? // 



4. Double-Cross Juncture ใชเคร่ืองหมาย (#) แสดงการเวนจังหวะการพูดเม่ือ
พูดจบแตละประโยค หรือถาเปนประโยคคําถามท่ีใช Question Words นําหนา จะแสดง
การเวนจังหวะไดโดยใชเคร่ืองหมาย Double-Cross Juncture เชนกัน เชน 

a. I’ll tell him when he comes back. # 
b. Who are you ? # 

นอกจากการศึกษาถึงเร่ืองการเนนเสียงหนักเบา ระดับเสียง และการเวนวรรค
ตอนแลว ผูท่ีจะเปนครูสอนภาษาก็ควรจะไดศึกษาถึงวิธีท่ีจะสอนส่ิงเหลาน้ีดวย เพราะการ
สอนการออกเสียงก็เปนปญหาสําคัญอันหน่ึงสําหรับครูสอนภาษาเชนกัน ถาครูไมรูจักวิธีท่ี
จะสอน นักเรียนก็อาจจะออกเสียงผิด ๆ ได และวิธีการสอนเสียงท่ีดีท่ีสุด คือการ
เลียนแบบเสียงจากเจาของภาษานั่นเอง 
 
ลําดับข้ันในการสอนการออกเสียง 
 ในการสอนการออกเสียง ควรสอนตามลําดับข้ันดังน้ี 

1. ข้ันการฟง (Listening) นักเรียนฟงเสียงคําท่ีตองการใหฝกโดยการฟงจาก
เทปหรือครูพูดเอง โดยครูจะพูดซํ้า ๆ สัก 3-4 คร้ัง และนําเสียงท่ีเคยเรียนมาแลวมา
เปรียบเทียบกับเสียงใหมท่ีจะสอน เพ่ือใหสังเกตความแตกตางกันหรืออาจนําเสียง
ภาษาไทยที่ใกลเคียงมาเทียบกับภาษาอังกฤษก็ได 

2. ข้ันการสังเกต (Recognition) ครูพูดคําหรือออกเสียงใหนักเรียนฟงและให
บอกวาเปนเสียงใด หรือใหเปรียบเทียบระหวางเสียงสองเสียงวามีความแตกตางกัน
อยางไร เชน ออกเสียง /č/ และ /š/ ใหฟงเปรียบเทียบกัน 

3. ข้ันการออกเสียง (Production) ในข้ันสุดทาย ครูจะใหนักเรียนออกเสียงตาม
ครู นักเรียนจะไดฝกออกเสียงท้ังในคําเด่ียว ๆ ในวลี และประโยค อาจเร่ิมจากฝกพรอม
กันทั้งช้ัน เปนกลุม ๆ และเหลือเปนทีละคน 
 
 
 
 
การสอนเนนเสียงหนักในคําและประโยค 
 วิธีการสอนเนนเสียงหนัก (stress) ในคําและประโยคใชข้ันตอนเชนเดียวกับการ
สอนเสียง และตองฝกการออกเสียงคําตาง ๆ เหลาน้ันในประโยคดวย 
 เทคนิคในการสอนการลงเสียงเนนหนัก 



1. ใหจังหวะ ครูเคาะไมใหจังหวะที่เนนหนักเพ่ือความพรอมเพรียงและถูก
จังหวะ ตัวอยางเชน 
 classroom = class – room 
 beautiful = beau – ti – ful 
 universal = un – i – ver – sal  

2. ใหสัญญามือ แสดงระดับเสียงสูง ตํ่า คลาย ๆ กับผูนําวงดนตรี เชน ถาคําท่ี
ลงเสียงหนัก ครูใชมือกดลงแสดงเสียงหนัก ตัวอยางเชน คําวา 
 highway = high – way 
 information = in – for – ma – tion  
 truckdriving = truck – driv – ing  

3. ใชเสนแสดงการขึ้นลงเสียงหนักในคํา วลี หรือประโยค เชน 
ก. ใชตารางสี่เหลี่ยมขนาดตาง ๆ กัน เชน 

 
 ข. ใชวงกลมขนาดตาง ๆ กัน เชน 

 
การสอนระดับเสียง (Intonation) 
 เม่ือนักเรียนมีปญหาการฟงระดับเสียง ครูอาจใชเทคนิคตอไปน้ีเพื่อชวยให
นักเรียนใชระดับเสียงไดถูกตองเมื่อพูดภาษาอังกฤษ 

1. โดยการอธิบายและใชลูกศร 
ครูเขียนประโยคแสดงรูปการขึ้นลงของเสียง โดยใชลูกศรข้ึนและลง ลูกศร   

แทนเสียงสูง  และลูกศร    แทนเสียงตํ่า เชนในประโยค 
a. I want a book.  
b. Do you hear me ? 

No, I don’t. 



2. ใชเสน 
เสนที่ใชแสดงระดับเสียงมี 4 เสน คือ 
1. ระดับเสียงตํ่า (low) 
2. ระดับเสียงกลาง (normal) 
3. ระดับเสียงสูง (high) 
4. ระดับเสียงสูงมาก (extra high) 
ตัวอยางเชน 

 
3. ใชจุดและสเกล (Dots and Musical Scale) 

ครูใชจุดและสเกลเปนเคร่ืองหมายแสดงระดับเสียงสูงตํ่าของประโยคใน
ภาษาอังกฤษ 

 
 

 ใชจุด 

 
ตัวอยางเชน ประโยค They are sad. 

 
 ใชระดับความสูงของจุดบนสเกล 



 

สูงมาก (extra high) 
สูง (high) 
กลาง (mid) 
ตํ่า (low) 

ตัวอยางเชน ประโยค They are sad. 

 
แบบฝกหัด 

 
แบบฝกหัดที่ 1 ฝกออกเสียงเนนหนักใหถูกท่ีตามเคร่ืองหมายของเสียง 
1.  __ / 2. __   / . 
 dark room  good sailor 
 black shoes  black sweater 
 five schools  one ticket 
 large farm  good movie 
3.  __ / . . 4. . __ .   / . 
 large continent  attractive movie 
 big elephant  delightful people 
 new theater  important lessons 
 fine furniture  confusing lessons 
5.  __ . .    / 6.   __ .      / . 
 favorite book  lettuce salad 
 beautiful child  married daughter 
 marvelous road  golden slippers 
 excellent school  cotton stocking 
7.  __    .     / __ . 8.  . __   .     .  / . 
 reads the newspaper  attend a convention 
 found the timetable  select a companion 



แบบฝกหัดที่ 2 แบบฝกหัดน้ีใหฝกหัดในดานตอไปอีก 
1. ฝกหัดออกเสียงประโยคที่แตกตางกัน 
2. ฟงและตอบในกระดาษคําตอบวาเสียงที่ไดยินจากเทปเปนแบบ A 

หรือ B 
1. A : redbird 
 B : red bird 
2. A : yellowjacket 
 B : yellow jacket 
3. A : hardball 
 B : hard ball 
4. A : Do you need a blackboard ? 
 B : Do you need a black board ? 
5. A : He lives in the lighthouse. 
 B : He lives in the light house. 
6. A : We thought they were cheapskates. 
 B : We thought they were cheap skates. 
7. A : Have you ever seen a horsefly ? 
 B : Have you ever seen a horse fly ? 
8. A : Have you ever seen a boardwalk ? 
 B : Have you ever seen a board walk ? 
 
แบบฝกหัดที่ 3 จงใสเคร่ืองหมาย primary stress ในคําตอไปน้ี 
1. answer 2. Japan 
3. beautiful 4. himself 
5. invitation 6. record (n) 
7. marvelous 8. professor 
9. doctor 10. personnel 
11. object (v.) 12. naturally 
13. duration 14. opportunity 
15. determine 16. hair brush 
17. hot water bottle 18. teaspoonful 
19. air conditioning 20. research (n) 



แบบฝกหัดที่ 4 (intonation) จงอานออกเสียงประโยคตอไปน้ีตามทํานองเสียงท่ี
ถูกตอง 
1. The best view comes first. 
2. They won’t leave tomorrow. 
3. She didn’t appreciate it. 
4. She bought the black sweater. 
5. He goes to the new high school. 
6. They traveled on a fast plane. 
7. Please don’t lose your new ring. 
8. The towel was wet. 
9. Steel production has improved. 
10. He emptied the wastebasket. 
11. They realized the difficulty. 
12. It was a cloudy day. 
13. Did you write the letter ? 
14. Are you going to write John ? 
15. Are you going to write, John ? 
16. Where’s my notebook ? 
17. What are you doing, little girl ? 
18. Why did you do it, Jim ? 
19. May I help you with your coat, sir ? 
20. They went to the opera, and saw a fine performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Silent sound: กฎการไม่ออกเสียง 

 ภาษาองักฤษในสมยัก่อน กวา่ 90% เป็นคาํที�ออกเสียงตามที�เห็น  คลา้ยภาษาไทย มีสระตวัไหนใน

คาํนั�น ก็ออกเสียงแบบนั�นตลอด สมยัที�วา่นั�นคือภาษาองักฤษในช่วงก่อนศตวรรษที� 15 แลว้ถดัจากนั�นมาก็

เริ�มรับเอาคาํในภาษาอื�นๆ มาใช ้โดยเฉพาะคาํจากภาษาละติน และฝรั�งเศส ทาํให้เกิดคาํใหม่ๆที�ไม่ไดส้ะกด

ตามหลกัการเดิมของภาษาองักฤษ (คลา้ยกบัความต่างของคาํไทยแทก้บัคาํที�รับมาจากภาษาเขมร) บางคาํพอ

เอามาปรับใช้ในภาษาองักฤษก็พยายามคงรูปการเขียนให้คลา้ยกบัในภาษาตน้ฉบบัเอาไว ้แต่นั�นก็ทาํให้มี

บางตวัที�เก็บไวเ้ขียนเฉยๆ แต่ไม่ตอ้งออกเสียง นอกจากนี� ยงัส่งผลให้ตวัอกัษรบางตวัในภาษาองักฤษออก

เสียงได้หลากหลายขึ� น เพื�อช่วยกันสร้างเสียงใหม่ๆที�มาจากภาษาอื�นนั�นเอง จากประวติัศาสตร์การ

เปลี�ยนแปลงของภาษาอังกฤษที�ผ่านมานั� น ส่งผลให้ในปัจจุบันมีคําที�ออกเสียงตามหน้าตาที� เห็นใน

ภาษาองักฤษเหลือเพียง 40% เท่านั� น อีก 60% ของภาษาองักฤษจะเป็นคาํที�ออกเสียงไม่เหมือนหน้าตา 

ยกตวัอยา่งเช่น daughter ในภาษาองักฤษยุคเก่าเขียนวา่ dohtor ตรงกบัเสียงอ่าน ลองดูคาํอื�นที�มกัอ่านผิด

กนับ่อยก็คือ Wednesday นกัเรียนไทยบางคนเห็นแลว้ยงัอ่านวา่ “เวด็เนสเดย”์ ก็มี  แต่คาํนี� เป็นคาํที�ไม่ออก

เสียงตามหนา้ตาที�เห็น ซึ� งที�ถูกตอ้งอ่านวา่ “เวนซเด”  

 กฎการไม่ออกเสียง  

 บางตวัอกัษรจะมีรูปแบบเฉพาะว่าเมื�อไหร่ที�จะไม่ออกเสียง อนัที�จริงแลว้เราไม่จาํเป็นตอ้งท่องจาํ

เพราะวา่มีหลายคาํมากและเจา้ของภาษาก็ไม่ท่องจาํเรื�องพวกนี�  เพียงแต่เขาใชบ้่อยจนเป็นธรรมชาติของเขา 

พยญัชนะที�ไม่ออกเสียงในภาษาองักฤษจะมีกฎพอสรุปไดด้งันี�  

A: ไม่ออกเสียง 

     - เมื�อเป็น Adverb ที�ลงทา้ยดว้ย -cally จะออกเสียงรวมเป็น /คลี�/  เช่น  

logically, musically, romantically 

B: ไม่ออกเสียง 

     - ถา้ b อยูห่ลงั m เมื�อเป็นตวัสะกด จะไม่ออกเสียง b เช่น limb, dumb, bomb, tomb, climb 

     - ถา้ b อยูห่นา้ t มกัไม่ออกเสียง b เช่น debt, doubt, subtle และรวมไปถึงคาํที�สร้างจากรากศพัทเ์หล่านี�

อยา่ง debtor, doubtful, subtleness เป็นตน้ 

D: ไม่ออกเสียง 

     - d ไม่ออกเสียงในคาํต่อไปนี�  handkerchief, Wednesday, sandwich, handsome 

     - d ไม่ออกเสียงเวลาเป็นคาํควบ dg เช่น pledge, dodge, grudge, hedge 
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G:  ไม่ออกเสียง 

     - g ไม่ออกเสียงถา้มี n ตามหลงั เช่น champagne, foreign, sign, feign ยกเว้น magnet, igneous, 

cognitive, signature 

H: ไม่ออกเสียง 

     - h มกัไม่ออกเสียงเมื�อมนัตามหลงั c, g หรือ r เช่น choir, chorus, ghastly, ghoul, rhythm 

K: ไม่ออกเสียง 

     - k ไม่ออกเสียงถา้มนัมี n ตามหลงั เช่น knife, knee, know, knock 

N:  ไม่ออกเสียง 

     - ถา้ n อยูห่ลงั m เมื�อเป็นตวัสะกด จะไม่ออกเสียง n เช่น autumn, hymn, column, solemn 

P: ไม่ออกเสียง 

     - p ไม่ออกเสียงเมื�อเป็นพยญัชนะตน้ควบกบั s, t หรือ n เช่น psychiatrist, pneumonia, Pterodactyl 

S: ไม่ออกเสียง 

     - s มกัไม่ออกเสียงถา้มี l ตามหลงัและอยูต่รงกลางคาํ เช่น island, isle, aisle, islet 

T: ไม่ออกเสียง 

     - t ไม่ออกเสียงในคาํต่อไปนี�  castle, Christmas, fasten, listen, often, whistle, thistle, bustle, 

hasten, soften, rapport, gourmet, ballet 

U: ไม่ออกเสียง 

     - u ไม่ออกเสียงเมื�อตามหลงั g แต่อยูห่นา้สระตวัอื�น เช่น guess, guidance, guitar 

W: ไม่ออกเสียง 

     - w ที�เป็นพยญัชนะตน้จะไม่ออกเสียงถา้มี r ตามหลงั เช่น wrap, wring, wreck, wrestle 

     - w ไม่ออกเสียงในคาํต่อไปนี�  who, whose, whom, whole, whoever, answer, sword, two 

ข้อยกเว้น: 

 นอกจากนี�  ยงัมีขอ้ยกเวน้มากมาย เช่น wh ในบางคาํเราไม่ออกเสียง w เช่น who, whom แต่ในบาง

คาํเรากลบัไม่ออกเสียง h เช่น when, why หรือตวั L บางคนตั�งขอ้สังเกตวา่ เราจะไม่ออกเสียงเมื�อตามหลงั

ดว้ยสระ a, o, u เช่น calm, half, talk, walk, would แต่กลบัมีอีกหลายคาํที�ออกเสียง l เช่น bulk, sulk, 

hold, sold, fold, mould เป็นตน้ และมีเรื�องน่ารู้เรื�องพยญัชนะที�ไม่ออกเสียงแต่ยงัเก็บเอาไวใ้นคาํนั�นๆ  

 



-3- 

เพื�อสะทอ้นถึงความเป็นมาของคาํนั�น ตวัอยา่งที�ชดัเจนคือ พวกพยญัชนะตน้แบบควบกลํ�าที�ไม่ออกเสียงมกั

มาจากภาษากรีกโบราณไดแ้ก่  พยญัชนะ gn นาํหนา้ในคาํวา่ gnome (ไม่ออกเสียง g) และคาํที�มีพยญัชนะ

pn, ps, pt นาํหนา้ตามที�ยกตวัอยา่งไปแลว้ ก็เป็นภาษากรีกเช่นกนั 

 ถ้ าม าจาก ภ าษ าฝ รั� ง เศ ส มัก เขี ย น ด้วย ตัวอัก ษ รที� ไ ม่ ใช้กัน บ่ อ ย อ ย่างตัว  X ห รือ  Z เช่ น 

rendezvous และ มกัไม่ออกเสียงพยญัชนะตวัสุดทา้ยในคาํดว้ย เช่น Grand Prix /กรอนพรี/ ไม่ออกเสียง 

D กบัเสียง X ซึ� งเมื�อคนไทยพูดก็จะปรับเสียงให้เขา้กบัปากเราว่า “กรังปรีซ์” แปลว่า การแข่งรถยนต์หรือ

การแข่งครั� งสาํคญัของกีฬาต่างๆประจาํปีเพื�อหาผูช้นะของโลก 

-------------------------------------------- 
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